

เรื่อง ค่ายเมงกาโต

พันเอก นิวัติชัย ถนอมธรรม หลักสูตร วปอ.๕๑ เลขที่ ๕๙๔๓

ค่ายเมงกาโต เกิดมาเพิ่งเคยได้ยินนี้แหละเป็นภาษาอะไรไม่ทราบ จะว่าภาษาไทยก็ไม่มี ความหมายอะไรภาษาเพื่อนบ้านทางแถบเอเชียด้วยกันก็พอจะได้ แต่เมื่อถามเพื่อนบ้าน (ทั้งลาว , พม่า , เขมร ,และมาเลเซีย) ที่รู้จักกันแล้ว เขาก็บอกว่าไม่เคยได้ยินและไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไร

ถามคนที่เก่งภาษาทางยุโรปและอเมริกาที่ตอบเช่นกันว่า ไม่เคยได้ยินและไม่รู้ความหมายด้วย ผู้เขียนเองเมื่อเห็นป้าย และได้ยินครั้งแรกก็รีบตั้งคำถามในใจทันทีจนได้คำตอบจากผู้ เห็นแจ้งแถมงงใจจึงถึงบางอ้อพิจารณาแล้วเห็นว่าจากประวัติที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยทางภาคเหนือ (จว.เชียงราย , จว.เชียงใหม่ , จว.ลำปาง และ จว.พะเยา) กลับตรงกันข้ามคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เคยรู้จักจึงขอนำมาเล่าขานให้พี่น้องร่วมชาติฟัง

เพื่อจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของชาติไทยต่อไปในอนาคตจากสถานการณ์ของโลกหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผ่านไป การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะในซีกโลกตะวันตก สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้น มีบางกลุ่มเห็นด้วยกับการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ มีการใช้อาวุธกับกำลังของรัฐบาลที่ บ.นาบัว ต.เรณูนคร อ.ธาตุพนมจว.นครพนม เป็นครั้งแรกที่ จึงถือว่าวันนี้เป็นวันเสียปืนแตกและมีการขยายพื้นที่ปฏิบัติการขึ้นมาจากภาคเหนือ โดยปฏิบัติการครั้งแรกที่ บ.ห้วยโกธิน อ.ทุ่งช้าง จว.น่าน ประกอบกับกับเหตุการณ์ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ยิ่งทำให้มีนักศึกษาหนีเข้าป่า เพื่อร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ ต่อสู้กับทหารรัฐบาลมากขึ้น จึงมีการขยายพื้นที่เขตปฏิบัติการที่สำคัญไปถึงจว.เชียงราย คือพื้นที่ดอยยาว - ดอยผาหม่นคำว่า " เมงกาโต " จึงได้บัญญัติขึ้นเพื่อการปฏิบัติการทางทหาร " เมงกาโต " เป็นชื่อ " ค่ายทหาร/ฐานปฏิบัติการ " ที่เป็นฐานขนาดใหญ่ระดับกองพันยุทธวิธี (กองพันทหารราบเฉพาะกิจ) เรียกรวมกันว่า " ค่ายเมงกาโต " มีที่ตั้งอยู่ที่ บ.เฝ้ายางฮอม (พิกัด PC ๓๕๔๐๑๗) ต.ยางฮอม อ.เทิง จว.เชียงราย เป็นที่ตั้งของหน่วยบังคับบัญชาหน่วยในสนามชายแดนระดับกองพันเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๗ และปี ๒๕๒๘ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับหน่วยเฉพาะกิจพลเรือนตำรวจทหาร ๒๓๒๔ ที่ตั้งอยู่ที่ อ.เชียงคำ จว.พะเยา ปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อ.เทิง อ.เชียงของ จว.เชียงราย (เขตปฏิบัติการที่ ๘ ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย) ความสำคัญของชื่อนี้อยู่ที่ว่า มีการลัดเปลี่ยนกำลังทหารเข้าปฏิบัติการในกองพันหมายเหตุเส้นทางหลวง ๑๑๕๕ยุทธวิธี ซึ่งมีหน่วยเหนือคือ กรมทหารราบที่ ๗ (ตั้งอยู่ที่ จว.เชียงใหม่) เป็นหน่วยบังคับบัญชาของกองพันต่างๆ เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ดังกล่าวทุกปี โดย ๓ กองพันนั้น ประกอบไปด้วย กองพันทหารราบที่ ๑ อยู่ที่ จว.เชียงใหม่ , กองพันทหารราบที่ ๒ อยู่ที่ จว.ลำปาง และ กองพันทหารราบที่ ๓ อยู่ที่ จว.เชียงราย

จึงได้อัญเชิญพระนามและนามของนักรบที่กองพันแต่ละกองพันตั้งอยู่มารวมกันตั้งเป็นชื่อค่ายแห่งนี้คือ " ค่ายเมงกาโต

"พ่อขุนเมงรายมหาราช เป็นวีระบุรุษของ จว.เชียงราย ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๗

พระเจ้ากาวิละ เป็นวีระบุรุษของ จว.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗

เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) เป็นวีระบุรุษของ จว.ลำปาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กองพันทหารราบที่ ๒

เขียนโดย นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา

วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 05:53 - แก้ไขล่าสุด วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012 เวลา 09:14

ถ้าคุณต้องการอ่านสิ่งนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณคุณสามารถคลิกที่ลิงค์นี้เพื่อส่งอีเมลถึงฉันอีกฉบับที่ song@hotm.com หรือที่ song



Copyright © 2009

www.kasetsomboon.org

และ

www.kasetsomboon.com All rights reserved.